

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, trước một số khó khăn, vướng mắc trong xác định giá đất đến bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; thực hiện công tác tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và chủ đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương có phương án giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Phải có phương pháp triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn; tập trung, quyết tâm giải quyết từng vướng mắc; nỗ lực đẩy nhanh

tiến độ thi công hệ thống đường kết nối tuyến đường bộ ven biển với Khu kinh tế Thái Bình, trước mắt ưu tiên kết nối cho Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long và Khu công nghiệp Green IP-1. Đối với nhà đầu tư và nhà thầu thi công, phải bố trí đủ tài chính, nhân lực, máy móc thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đến quý III/2021 đơn vị thi công phải thực hiện xong tuyến đường từ cầu phao sông Hóa tới xã Thái Đô, tạo điều kiện cho việc kết nối giao thông, phát triển Khu kinh tế Thái Bình.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Trần Huy Hải, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Trần Huy Hải

đồng thời đề nghị đồng chí Trần Huy Hải trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tổng thể cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng tập thể cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, quan điểm chỉ đạo trên lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự

phát triển chung của tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trần Huy Hải trên cương vị công tác mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Huy Hải hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

ĐAO QUYN

XÁC LẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

phải thường xuyên, liên tục, quyết liệt hơn trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đề ra. Để đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại

và hàng giả có hiệu quả hơn nữa, các cấp, các ngành cần xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, xác lập các chuyên đề, chuyên án và có biện pháp thực hiện cụ thể. Trước mắt, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo trái phép, các chất cấm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành thành viên phải thực hiện thật tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, trao đổi nghiệp vụ trong công tác đấu

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cả trên thị trường truyền thống và thương mại điện tử. Tăng cường quản lý về giá, bảo đảm cân đối cung - cầu, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh. Đối với các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống pháo nổ, bảo

đảm hàng hóa thiết yếu trong dịp tết, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã trao bằng khen của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

TỔNG DƯ NỢ CHO VAY...

(Tiếp theo trang 1)

Đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt gần 3.138 tỷ đồng, tăng 4,63% so với thời điểm 31/12/2019

(trong đó nguồn vốn trung ương cấp chiếm 79,53%; nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,67%, nguồn vốn huy động được

trung ương cấp bù lãi suất chiếm 18,8% tổng nguồn vốn); tổng doanh số cho vay đạt hơn 1.278 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt gần 3.134 tỷ đồng với

92.450 khách hàng đang vay vốn, tăng 4,61% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh quan tâm thực hiện. Năm 2020, các thành viên ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra 1.211 lượt điểm giao dịch xã, 1.741 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 8.845 lượt hộ vay vốn, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ ở các địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tình đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và đóng góp rất lớn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh. Để việc triển khai thực hiện các chương trình

cho vay ưu đãi của Chính phủ mang lại hiệu quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cùng với hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể xử lý kịp thời việc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; theo dõi, quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách trên từng địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặc đột xuất; định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách để người dân tiếp cận và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, thanh toán nợ vay đúng hạn.



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Ảnh: MINH HUƠNG

TOÀN TỈNH TẠO VIỆC LÀM...

(Tiếp theo trang 1)

kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện để án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng. Các hoạt động giảm nghèo cũng được Sở phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,35% trong năm 2020, trong đó đã phối hợp cấp 19.928 thẻ BHYT cho người cận nghèo, kinh phí trên

26 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 10.466 lượt học sinh nghèo, kinh phí hơn 3,991 tỷ đồng... Công tác cải cách hành chính đã có nhiều thay đổi tích cực, tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và liên hệ công việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những thành tích ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được đồng thời chỉ ra một số tồn tại như: tỷ

lệ người học nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp còn thấp; công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn còn xảy ra... Đồng chí đề nghị trong năm 2021 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về việc thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn ngành đoàn kết, thống nhất bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần

thứ XX, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, đề án, kế hoạch của ngành trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, cần xây dựng giải pháp tăng quy mô đào tạo với các trình độ trung cấp và cao đẳng; đón đầu doanh nghiệp và người lao động nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về lao động, bảo đảm chế độ, chính sách với người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách với người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo quy định; tăng cường các biện pháp cùng các

ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tuyên truyền và giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em... Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

TỈNH THÁI BÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
Ngày 4/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 11/UBND-NNTNMT về việc công bố tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Theo đó, căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TTg, ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố: Tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

quân sự và 33 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an. Đến nay, huyện đã thực hiện cơ bản những nội dung chính trong quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Số công dân đủ sức khỏe làm nghĩa vụ quân sự đã qua khám tuyển là 440 công dân; số công dân tư tưởng tốt sẵn sàng nhập ngũ 382. Toàn huyện có 62 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo kế hoạch, ngày 22/1/2021 huyện Hưng Hà chốt quân số với các xã, thị trấn và phát lệnh gọi nhập ngũ ngày 8/2/2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận kết quả ban đầu của huyện Hưng Hà trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự để nhân dân và thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác tuyển quân. Tổ chức khám bù, khám vét cho công dân đi làm ăn xa, nắm tình hình đi biến động và quản lý chặt chẽ công dân đã qua khám tuyển. Đối với những địa phương khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huyện cần chỉ đạo sát sao để bảo đảm chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hồ sơ và các bước trong quy trình tuyển quân, thực hiện việc chốt quân số và xuống lệnh gọi nhập ngũ theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tân binh; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chú trọng bảo đảm an toàn cho công dân nhập ngũ.

HỘI CHỢ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

điều kiện cho các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh bán hàng, mở rộng sản xuất, kinh doanh; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường; tránh tình trạng lưu giữ hàng hóa nhằm tăng giá trong dịp tết Nguyên đán. Đây cũng là sự kiện góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thương mại trên địa bàn tỉnh, tạo không khí vui tươi mừng Đảng, mừng xuân và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 95,5 triệu người nhiễm và hơn 2,04 triệu người tử vong do Covid-19. Ngoài châu Âu, dịch Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia ở khu vực châu Á. Hiện Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia... đã ghi nhận số bệnh nhân nhiễm mới tăng nhanh mỗi ngày.
Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 18/1, cả nước thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày, cả nước cũng đã có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.402/1.539 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 102 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là gần 18.000 người.
HOÀNG LANH
Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19
Số Y tế: 0969.851.212 / 0227.3640.786 / TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

SeABank
BỔ CÁO THÀNH LẬP
Căn cứ Quyết định số 161/NHNN-TTGSNH ngày 09/01/2020 của NHNN Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh năm 2019 của SeABank
Căn cứ Quyết định số 614/2019/QĐ-HĐQT của HĐQT ký ngày 19 tháng 07 năm 2019 về việc thành lập Chi nhánh Thái Bình của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO THÀNH LẬP CHI NHÁNH
Tên giao dịch: **Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Thái Bình**
Tên viết tắt: **SeABank Thái Bình**
Địa chỉ: **số 79A đường Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình**
Điện thoại: **0227 3834688**
Ngày khai trương: **05/01/2021**
Contact Center 1900 555 587
NH TMCP Đông Nam Á | www.seabank.com.vn

CÔNG AN TỈNH
Triệt xóa tụ điểm ma túy đặc biệt phức tạp
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa triệt xóa tụ điểm đặc biệt phức tạp về ma túy tại khu vực tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) và Công an thành phố Thái Bình khám xét nơi ở của Trần Thị Đàm, sinh năm 1946, số nhà 50B, tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; thu giữ trên người Trần Thị Đàm 22 gói heroin, 4 gói ma túy đá; khám xét nơi ở của Trần Thị Đàm, lấy lượng chức năng tiếp tục thu giữ 6 gói ma túy đá, 3 gói heroin và 4,6 triệu đồng; tổng trọng lượng ma túy thu giữ khoảng 41 gam.
Theo các cơ quan chức năng, đây là tụ điểm ma túy đặc biệt phức tạp, hoạt động trong thời gian dài với thủ đoạn rất tinh vi, đối tượng tổ chức bán ma túy qua khe cửa khóa kín và lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
HẢI DƯƠNG